



ประกาศคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ
เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา)

ตามที่กระทรวงพาณิชย์ ได้ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๕ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล (ทุน ก.พ.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยมีรายชื่อของนางสาวณภัทร ศรีปรัชญากุล นักวิชาการตรวจสอบสิทธิบัตรปฏิบัติการ กองสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกทุนประเภทศึกษา - ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Intellectual Property Law และกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งรายชื่อและต้นฉบับเอกสารหลักฐานการสมัครของนางสาวณภัทร ศรีปรัชญากุล และแจ้งไม่ประสงค์ที่จะเสนอรายชื่อผู้ขอรับทุนประเภทศึกษา - ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชา Biomedical Engineering และสาขาวิชา Data Analytic และทุนประเภทฝึกอบรม ในสาขาวิชา Management and Administration ให้สำนักงาน ก.พ. พิจารณา นั้น

บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. โดยคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ได้ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีสิทธิได้รับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ : ทุนสำหรับผู้ที่ได้รับการตอบรับให้เข้าศึกษา/ฝึกอบรมจากสถาบันการศึกษา) คือ นางสาวณภัทร ศรีปรัชญากุล กรมทรัพย์สินทางปัญญา เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนฯ หน่วยทุนที่ ๕๓ ทุนประเภทศึกษา - ระดับปริญญาโท สาขาวิชา Intellectual Property Law ณ ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ สำหรับหน่วยทุนที่ ๕๑ (กรมการค้าภายใน) ทุนประเภทศึกษา-ปริญญาโท สาขาวิชา Biomedical Engineering หน่วยทุนที่ ๕๖ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ทุนประเภทศึกษา-ปริญญาโท สาขาวิชา Data Analytic และหน่วยทุนที่ ๑๗๐ (กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ) ทุนประเภทฝึกอบรม สาขาวิชา Management and Administration “ไม่มีผู้สมัครรับทุน” ดังนั้น คณะกรรมการเฉพาะกิจฯ จึงประกาศให้ นางสาวณภัทร ศรีปรัชญากุล เป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับทุนในหน่วยทุนที่ ๕๓ โดยขอให้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และหน่วยทุนที่ ๕๑ , ๕๖ และ ๑๗๐ “ไม่มีผู้สมัครรับทุน”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวันชัย วราวิทย์)

รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

ประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจเพื่อดำเนินการทุนของรัฐบาลฯ